

Số: 49/KH-UBND

Bản Phiệt, ngày 12 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện tiêu chí số 10 (thu nhập), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã năm 2024, giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Quyết định 894/QĐ-UBND, ngày 29/04/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-CCTK ngày 01/03/2024 của Chi cục thông kê huyện Bảo Thắng về thực hiện tiêu chí số 10 (thu nhập), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn huyện năm 2024, giai đoạn 2022-2025;

UBND xã Bản Phiệt xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 10 (thu nhập), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã năm 2024, giai đoạn 2022-2025 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng nông thôn mới, vận động Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tăng thu nhập cho người dân.

Triển khai phong trào thi đua sâu rộng từ xã đến thôn, với nội dung, hình thức thiết thực, theo phương châm “Phát huy nội lực là chính”; chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở tất cả các thôn thực hiện thắng lợi phong trào thi đua với chủ đề Kỷ cương - Đoàn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua “**Chung sức xây dựng nông thôn mới**” và **phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 10 - NQ/TU, ngày 21/8/2021 của BTVTULào Cai năm 2024**” trên địa bàn xã với những nội dung thiết thực, có sức lan tỏa để phong trào thi đua được sâu rộng, hiệu quả và tạo hiệu ứng thi đua trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn.

II. NỘI DUNG:

Tổ chức tuyên truyền thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tuyên truyền thực hiện tiêu chí 10 tiêu chí thu nhập. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống truyền thanh; trang thông tin điện tử; pa nô áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, thông tin lưu động... các mục tiêu cần đạt được để

cán bộ, người dân hiểu rõ và chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng nông thôn mới trong đó tiếp tục duy trì tiêu chí đã được trong năm 2023, phấn đấu đạt được các tiêu chí năm 2024.

- Các nội dung tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2024.

+ Tiêu chí số 10: Thu nhập

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022-2025, các xã trên địa bàn xã phải đạt mức thu nhập bình quân đầu người **45 triệu đồng/năm** trở lên vào năm 2024.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lào Cai (NTMNC) giai đoạn 2022-2025, các xã trên địa bàn xã phải đạt mức thu nhập bình quân đầu người **55 triệu đồng/năm** trở lên vào năm 2024.

Để đạt được mục tiêu trên, các thôn trên địa bàn xã phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt tiêu chí thu nhập. Trong đó, chủ yếu là khai thác tối đa những lợi thế của địa phương, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất, đồng thời tập trung phát triển lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại & dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Để thực hiện thắng lợi tiêu chí này, các thôn cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên cả 3 mũi nhọn là sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại & dịch vụ; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Từng bước tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và nông sản chế biến trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Xác định lựa chọn các sản phẩm, các cây con chủ lực, thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển sản xuất hàng hóa. Phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Đẩy mạnh các mô hình liên kết trong từng lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp & thủy sản và ngành nghề nông thôn vào HTX.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê: Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập tổ điều tra, thu thập thông tin và hướng dẫn các thôn tổ chức điều tra tiêu chí 10 (tiêu chí thu nhập) theo đúng phương án điều tra của Tổng cục Thống kê, số liệu báo cáo chi cục thống kê huyện Bảo Thắng, phối hợp với các CBCC xã, các thôn, các tổ chức, cá nhân có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc

kiểm tra; định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Cán bộ, công chức, các thôn trên địa bàn xã: Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tiêu chí 10 Thu nhập về xây dựng nông thôn mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn.

3. Đề nghị MTTQVN và các đoàn thể xã: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tiêu chí 10 Thu nhập về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào đã có; phát hiện những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm và nhân rộng thành phong trào chung.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 10 (tiêu chí thu nhập), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, giai đoạn 2022-2025 của UBND xã Bản Phiệt. Căn cứ nội dung kế hoạch này, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- ĐU, HĐND xã;
- Các CBCC xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Vũ Anh